



ประกาศ

ฉบับที่ 10/2564

ฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเพื่อการรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาล กรณีวัตถุดิบ ส่วนผสม ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ เพื่อเป็นตัวช่วยในการทำละลาย (Solvent)

.....

เพื่อให้การดำเนินการรับรองกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล ของฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และฝ่ายกิจการฮาลาลคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม และสอดคล้องกับระเบียบฯ ข้อบังคับฯ ข้อกำหนดฯ และประกาศฯ ของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

และเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการพิจารณารับรองฮาลาลของประเทศไทยให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติการรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาล กรณีวัตถุดิบ หรือส่วนผสม ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อเป็นตัวช่วยในการทำละลาย (Solvent) ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในการรับรองของประเทศไทย ดังนี้

1. กรณีผู้ประกอบการมีการนำเข้าเพื่อจำหน่าย วัตถุดิบ Flavour สารแต่งกลิ่น สี รส ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อเป็นตัวช่วยในการทำละลาย (Solvent) และมีการรับรองฮาลาลมาจากประเทศผู้ผลิตหรือประเทศนำเข้าต้นทาง กรณีนี้สามารถดำเนินการขอรับรองฮาลาลและขึ้นทะเบียนเป็นวัตถุดิบฮาลาลได้ตามระเบียบฯ, ข้อกำหนดฯ และประกาศฯ ต่อฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

กรณีผู้ประกอบการมีการนำเข้าเพื่อจำหน่าย วัตถุดิบ Flavour สารแต่งกลิ่น สี รส ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อเป็นตัวช่วยในการทำละลาย (Solvent) และไม่มีการรับรองฮาลาลจากประเทศต้นทางสามารถยื่นเอกสารสนับสนุนเพื่อประกอบการพิจารณาการขอรับรองฮาลาลได้ เช่น Product Certification หรือ ข้อมูลความปลอดภัย ของผลิตภัณฑ์ Safety Data Sheet : SDS Material Safety Data Sheet : MSDS หรืออื่นๆ เพื่อรับรองวัตถุดิบ Flavour สารแต่งกลิ่น สี รส ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ได้ตามเงื่อนไขเพื่อเข้าสู่การรับรองฮาลาลของฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

กรณีผู้ประกอบการมีการนำเข้าเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาลของผู้ประกอบการเอง และมีการรับรองฮาลาลมาจากประเทศผู้ผลิต หรือประเทศนำเข้าต้นทางที่ฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยให้การยอมรับ สามารถนำมาใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล และรับรองฮาลาลให้เป็นผลิตภัณฑ์ฮาลาลได้ กรณีนี้ไม่ต้องขึ้นทะเบียนเป็นวัตถุดิบฮาลาล ต่อฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยในประเภทนำเข้า

2. จากข้อที่ 1 ผู้ประกอบการที่ใช้วัตถุดิบ Flavour สารแต่งสี กลิ่น รส ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อเป็นตัวช่วยในการทำละลาย (Solvent) ดังกล่าว สามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนผสมในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาลได้ โดยมีเงื่อนไขการอนุญาตให้แอลกอฮอล์มีเหลือในผลิตภัณฑ์สุดท้ายได้ไม่เกิน 0.5 เปอร์เซ็นต์ จากปริมาตรของบรรจุภัณฑ์ หรือตามการพิจารณาเห็นชอบของฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

3. กรณีผู้ประกอบการที่ต้องการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นวัตถุดิบประเภท Flavour สารแต่งกลิ่น สี รส ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อเป็นตัวช่วยในการทำละลาย (Solvent) กรณีนี้ ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการขอรับรองฮาลาลและขึ้นทะเบียนเป็นวัตถุดิบฮาลาลตามระเบียบ, ข้อกำหนดฯ และประกาศฯ เพื่อรับรองวัตถุดิบ Flavour สาร แต่งสี กลิ่น รส ที่มีส่วนผสม ส่วนประกอบของแอลกอฮอล์ ได้ตามเงื่อนไขแนวทางการรับรองฮาลาลต่อฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย หรือ ฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด แล้วแต่กรณี

4. จากกรณีผู้ประกอบการฮาลาลมีการใช้วัตถุดิบ ส่วนผสม Flavour สารแต่งกลิ่น สี รส ที่มีส่วนผสม ส่วนประกอบของแอลกอฮอล์ ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล จำเป็นต้องมีการแจ้งข้อมูลต่อฝ่ายกิจการฮาลาลฯ ทุกกรณี เพื่อให้การพิจารณาตรวจสอบและการรับรองฮาลาล เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และสอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม

5. จากกรณีข้อ 4 ผู้ประกอบการฮาลาลมีการใช้วัตถุดิบ ส่วนผสม Flavour สารแต่งกลิ่น สี รส ที่มีส่วนผสม ส่วนประกอบของแอลกอฮอล์ ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาล ต้องแสดงผลวิเคราะห์หรือยินยอมให้ฝ่ายกิจการฮาลาลฯ เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเพื่อตรวจสอบปริมาณแอลกอฮอล์ในผลิตภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่ฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กำหนด

6. จากกรณีข้อ 4 , 5 การตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการมีการปกปิดข้อมูลการหรือให้ข้อมูลอันเท็จแก่ฝ่ายกิจการฮาลาลฯ ในการนำมาใช้วัตถุดิบ ส่วนผสม Flavour สารแต่งกลิ่น สี รส ที่มีส่วนผสม ส่วนประกอบของแอลกอฮอล์ ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาลซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์หรือไม่ก็ตาม ผู้ประกอบการอาจได้รับการพิจารณายกเลิกการรับรองฮาลาล และการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล ตามระเบียบ, ข้อบังคับฯ และประกาศฯ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

7. ฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย มีแนวทางในการพิจารณารับรองฮาลาลแก่ผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบฯ ข้อบังคับฯ ข้อกำหนดฯ และประกาศฯ ทั้งนี้หากมีผู้ประกอบการรายใดที่มีการดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาลจากวัตถุดิบ Flavour สารแต่งกลิ่น สี รส ที่มีส่วนผสม ส่วนประกอบของแอลกอฮอล์ อื่นจากตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ระเบียบฯ ประกาศฯ ให้ฝ่ายกิจการฮาลาลฯ พิจารณาอนุญาตเป็นรายกรณี

ทั้งนี้เพื่อให้การรับรองฮาลาลเป็นไปด้วยความถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งศาสนาและสอดคล้องกับระเบียบฯ ข้อบังคับฯ ข้อกำหนดฯ และประกาศฯ ของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จึงกำหนดแนวปฏิบัติหลักเกณฑ์การพิจารณารับรองและขอความร่วมมือฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วประเทศ ให้ทราบและพิจารณาตามประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564



(รองศาสตราจารย์ ดร.อิสมาแอ อาลี)

ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล

คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

.....

(1) คำวินิจฉัย (ฟัตวา) จุฬาราชมนตรี ที่ 07/2554

(2) คำวินิจฉัย (ฟัตวา) จุฬาราชมนตรี ที่ 08/2554

(3) หนังสือจาก สำนักจุฬาราชมนตรี ที่ สห.0001/64 เรื่องกรอบและเงื่อนไขการรับรองฮาลาลแก่ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้แอลกอฮอล์